

TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, TÔN CHỈ HOẠT ĐỘNG



TẦM NHÌN

Trở thành một thương hiệu quốc gia trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ.



SỨ MỆNH

Luôn luôn hoàn thiện để cung cấp cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ giúp nâng tầm thương hiệu Việt trên trường quốc tế.



TÔN CHỈ HOẠT ĐỘNG

Sống tử tế, Làm đàng hoàng, Để lại di sản

Sống tử tế: Hướng tới lối sống nhân văn, tôn trọng và quan tâm đến mọi cá nhân, gia đình và cộng đồng qua những hành xử tinh tế và chu đáo – đối đãi nhau một cách chân thành và sẵn sàng chia sẻ, cộng giá trị cho người khác với từ khóa là “Others”.

Làm đàng hoàng: Chính là cam kết về tính trung thực, đáng tin cậy và minh bạch trong mọi hoạt động kinh doanh. Chúng ta không chỉ chú trọng đến việc đảm bảo chất lượng sản phẩm dịch vụ và chữ tín trong kinh doanh, mà còn đặt mục tiêu xây dựng một môi trường làm việc an toàn, an ninh, sạch đẹp với lối sống lành mạnh và chính trực của Người Searefico.

Để lại di sản: Đây là ý thức trách nhiệm và tầm nhìn xa hơn về tương lai với mục tiêu phát triển bền vững (Build To Last) – trả lời cho câu hỏi tôi là ai, tại sao Công ty cần có tôi ở vị trí này, tôi sẽ để lại gì cho Công ty. Chúng ta cũng góp phần xây dựng và phát triển một lực lượng lao động giỏi cho sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa của đất nước – thông qua việc đóng góp nâng cao năng suất lao động và trình độ quản lý, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, cải thiện chất lượng cuộc sống, bảo vệ môi trường và tài nguyên cho các thế hệ tương lai.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Giá trị cốt lõi sẽ thể hiện ra bên ngoài như bản sắc văn hóa của Searefico, đó là những gì nguyên bản, xuất phát từ cái tâm, khởi nguồn từ khát vọng của những người đi mở đường và được truyền thừa qua nhiều thế hệ.

1 Khát vọng dẫn đầu

Khát vọng bay cao, vươn xa, không ngừng hoàn thiện để trở thành người giỏi nhất, nhanh nhất trong lĩnh vực mình đảm nhiệm.

2 Tinh thần chiến binh

Luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ, can trường vượt qua mọi khó khăn và kiên định với mục tiêu.

3 Linh hoạt thích nghi

Dĩ bất biến ứng vạn biến. Nhanh chóng thay đổi để thích ứng với hoàn cảnh. Luôn luôn vận động để làm chủ tình hình.

4 Tận tâm trách nhiệm

Dành trọn tâm huyết, tận tụy cống hiến, làm việc hết mình, chu toàn trách nhiệm. Hy sinh cái tôi vì lợi ích của tổ chức.

5 Chân thành tử tế

Chân thành từ trái tim, quan tâm đến nhau, lo lắng cho nhau. Bao dung, thấu hiểu và hợp tác. Đoàn kết đồng lòng vì mục tiêu chung.